



ตำนานชีวิต
คุณแม่อำนวย แฝงสีคำ
ต้นแบบของลูกหลาน

ประวัตินางอำนวย แฝงสีคำ

เกิดวันที่ 26 มีนาคม 2471 ตรงกับวันแรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีมะโรง

รวมอายุ 88 ปี 6 เดือน

บิดา มหาบุศย์ นามมาตย์

มารดา นางบุญมี สิงห์ราช

มีพี่น้อง 5 คน

นางอำนวย แฝงสีคำ ผู้วายชนม์

น.อ. วัฒนา นามมาตย์

นายสุนทร นามมาตย์

นางจำลอง เวทสรากุล เสียชีวิต

นางสำเภา รักษาสุข เสียชีวิต

ประวัติครอบครัว

แต่งงานกับ มหาสม แฝงสีคำ มีบุตรธิดา 9 คน และครอบครัว คือ :-

1. นางสุขศรี แฝงสีคำ จบการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สาขาอาหารโภชนาการ สมรสกับและนายยอห์น แอลเบียร์ วิศวกรประเทศเดนมาร์ค
2. นางนัทธมน นามมาตย์ อดีตข้าราชการครู โรงเรียนศรีบุญญานนท์ นนทบุรี จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ สมรสกับ รศ.ดร.วีระ วัฒน อุทัยรัตน์ มีบุตรธิดา 2 คน ได้แก่ น.ส. เมษา อุทัยรัตน์ กำลังศึกษาปริญญาเอก ประเทศอังกฤษ เป็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ นายวิชา อุทัยรัตน์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พนักงานบริษัทเอกชน ปัจจุบันสมรสกับ รศ. ประเสริฐ ดำรงชัย
3. นายวิบูลย์ แฝงสีคำ จบการศึกษา ปวช. วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมรสกับ นางสมมาตร แฝงสีคำ มีบุตร 2 คน ได้แก่ นายเอกภาพ และ นายอาทิตย์ จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

4. นางอุบล จ๋วงพานิช พยาบาลเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สมรสกับ ผ.ศ. ไมตรี จ๋วงพานิช มีธิดา 2 คน ได้แก่ นางสาวนิตา จ๋วงพานิช วิศวกรบริษัทเจเลนอร์ลมอเตอร์ และนางสาววิวิธน์ จ๋วงพานิช วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5. นางสาวาวีร์รัตน์ แฝงสีคำ จบปริญญาตรีครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดูแลมารดาอย่างใกล้ชิดตลอดจนวัยซน
6. นางวงเดือน จินดาวัฒนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้ช่วยอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมรสกับ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีบุตรธิดา 2 คน ได้แก่ พญ.อิชญา จินดาวัฒนะ กำลังศึกษาวิสัญญีแพทย์ ศิริราชพยาบาล และนักศึกษาแพทย์ ชญงค์ จินดาวัฒนะ กำลังศึกษาชั้นปีที่ 6 ศิริราชพยาบาล
7. นายภักดี แฝงสีคำ พนักงานธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านไผ่ สมรสกับนางอุบล แฝงสีคำ มีบุตรธิดา 3 คน ได้แก่ นายจตุรงค์ แฝงสีคำ นางสาวกรรณก แฝงสีคำ และนางสาวนฤมล แฝงสีคำ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. นายทรงศักดิ์ แฝงสีคำ ซุปเปอร์ไวเซอร์ บริษัทดัมภ์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด สมรสกับ นางพิกุลทอง แฝงสีคำ มีธิดา 2 คน ได้แก่ นางสาวบุรณี แฝงสีคำ พยาบาลโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ และนางสาวจิตาภา แฝงสีคำ กำลังศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. ดร. รัชนี นามมาตย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีธิดา 1 คน คือ นางสาวนภัสนีย์ ขัดสีใส กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษา

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสตรีกัลยาณวัตร จังหวัด ขอนแก่น พ.ศ. 2488

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2496	เป็นครู ที่โรงเรียนแถววัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2497	ทำงานกองช่างกล กรมทางหลวง กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2498	ทำงาน ที่แขวงการทางบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
	จนเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2531

ประวัติการเจ็บป่วย

ปี พ.ศ. 2528 แม่เริ่มป่วยเป็นเบาหวาน กินยาเป็นประจำและใช้วิธีควบคุมอาหาร และใช้วิธีออกกำลังกาย อาการป่วยก็พอทุเลา

วันที่ 19 สิงหาคม 2556 แม่เหนื่อยและบอกว่าเจ็บบริเวณหัวใจ หมอบอกว่า แม่เส้นเลือดหัวใจตีบ สามเส้น ต้องผ่าตัดหรือใส่ขดลวดเพื่อถ่างเส้นเลือด แม่ตัดสินใจไม่ผ่าตัด เราก็เลยตัดสินใจตามที่แม่ต้องการ เพราะคนในวัย 86 ปี การผ่าตัดอาจทำให้แม่ฟื้นหายยาก เราจึงเห็นตรงกัน หมอบอกว่า จะทำเส้นเดิวก่อน แต่ทำค่อนข้างยาก เพราะเส้นเลือดส่วนปลายตีบมาก ขดลวดแทบจะใส่เข้าไปไม่ได้ ส่วนปลายเส้นเลือดเป็นกระเปาะ หมอจะรักษาพอให้แม่รู้สึกสบายขึ้น

วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 แม่หกล้มบ่อยและร่างกายเริ่มอ่อนแอ บ่นว่าขาทั้งสองข้างชามากขึ้น จนกระทั่งในคืนวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 แม่บอกหายใจไม่อิ่ม นอนราบไม่ได้ ในเช้าวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 แม่หายใจหอบมากขึ้น ลูกหลานนำเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แพทย์วินิจฉัยว่า แม่มีอาการติดเชื้อปอดบวม ภาวะหัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลวและสมองขาดเลือด ทำให้แขนขาซ้ายอ่อนแรง การรักษาที่ผ่านมา ให้ใส่ท่อช่วยหายใจและให้ยาฆ่าเชื้อ จนสามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 แต่ถอดท่อช่วยหายใจได้ไม่นาน ต้องใส่ท่อช่วยหายใจใหม่อีกครั้งในคืนวันเดียวกัน

วันที่ 13 สิงหาคม 2559 แม่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วจากการดูแลของแพทย์ พยาบาล และพลังของลูกหลาน จนกระทั่งวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. แม่ออกจากโรงพยาบาล มาอนรรักษาตัวที่บ้าน จนกระทั่งวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 20.00 น. แม่เริ่มหายใจหอบเหนื่อย โรงพยาบาลบ้านไผ่ ส่งรถมารับที่บ้าน และช่วยหายใจประมาณ 20 นาที ไม่อาจยื้อชีวิตแม่กลับมาได้ ในที่สุดแม่ก็กลับคืนสู่สวรรค์ไปอยู่กับพ่อในสัปดาห์ถัดมา ในวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 22.10 น.



ภาพแม่เป็นประธานงานทอดกฐินสามัคคี วัดหนองแขงโอง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558



ภาพถ่ายแม่กับโมง วาริรัตน์ แฝงสีคำ ผู้ดูแลแม่

คำไว้อาลัย จากลูกสาวคนโต ลูกเอ๋ สุขศรี แผลงสีคำ

แม้ว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับแม่ จากไปอยู่ต่างประเทศนานแสนนาน แต่ใน 2-3 ปีก่อน แม่จากไป ได้มาเยี่ยมแม่บ่อยขึ้น ได้โทรศัพท์คุยกัน ได้เห็นรูปกัน ติดตามความเคลื่อนไหวของแม่และครอบครัวผ่านสื่อที่ทันสมัย ทำให้รู้สึกไม่ได้ห่างไกลจากแม่มากนัก

ลูกต้องขอขอบคุณแม่ที่ให้ชีวิตแก่ลูก ให้ความรัก ความเมตตาต่อลูกเสมอมา แม้ว่า จะอยู่ห่างไกลจากพี่น้อง แม่ให้ความมั่นคงแก่ชีวิตลูกที่มีรัฐล้ม

ลูกขอรับที่จะดูแลบ้านที่แม่รัก แม่อยู่อาศัยมาทั้งชีวิต พร้อมน้องๆทุกคนเป็นอย่างดี และจะทำให้บ้านนี้เป็นบ้านที่อบอุ่น สง่างาม ร่มเย็น เป็นที่พึงพิงของครอบครัว ลูกหลานต่อไปในอนาคต

แม่ไปสบายแล้ว แม้ว่าจะคิดถึงมากมาย แต่โอกาสไม่เหลือที่จะให้ลูกได้มาพุดคุยได้อีกแล้ว

ขอบอกแม่ว่า รักแม่สุดหัวใจ รักมาก และจะเก็บไว้เตือนบุญคุณในหัวใจลูกตลอดไป

คำไว้อาลัย จากลูกนก นัทธมน นามมาตย์

แม่ผู้เป็นที่รักของลูกๆทุกคน ลูกมีประวัติศาสตร์ร่วมกับแม่เป็นเวลา 62 ปี ที่มีความสุข อบอุ่นใจ ตลอดทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา พลังของแม่ ความขยัน อดทน พร้อมโอบอุ้มและเติมเต็มให้ลูกหลานได้มีชีวิตที่ดีก้าวหน้า ด้วยความสำนึกต่อพระคุณมากมายของแม่ บุญกุศลที่แม่ได้สร้างสมมาทั้งหมด ขอให้นำดวงวิญญาณของแม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะค่ะ

คำไว้อาลัย จากลูกชายกำ่า วิบูลย์ แผลงสีคำ

แม่เป็นผู้ให้ ให้ทั้งการศึกษา กำลังใจ สร้างครอบครัว สร้างทรัพย์สินให้ทำมาหากิน ตลอดชีวิตไปยังลูกหลาน แม่รักและอภัยให้ลูกเสมอ

แม่สร้างชีวิตตนเองได้อย่างแข็งแกร่ง เป็นที่ภาคภูมิใจของลูกๆ ลูกขอทำความดี อุทิศชีวิตนี้ให้ทำแต่สิ่งดีๆตอบแทนบุญคุณแม่ที่สร้างผมมาทั้งชีวิต และผมจะเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ไปยังญาติมิตร แม่ไม่ต้องห่วง ผมขอเป็นผู้ให้และจะทำความดีทดแทนบุญคุณแม่ต่อไป ในชีวิตนี้

ด้วยความรักอาลัยแม่อย่างสุดซึ้ง ลูกชายกำ่า ตัวดำของแม่

คำไว้อาลัย ระลึกถึงแม่ จาก แก้ว อุบล จ้วงพานิช

แม่เป็นลูก...มหา และ..ลูกนางงาม

แม่เกิดที่หมู่บ้านชนบทเล็กๆ เป็นลูกของคุณตาเคยบวชเรียนที่วัดเซตุน จนได้เปรียญ 3 ประโยค จึงเรียกว่า มหาบุศย์ นามมาตย์ ส่วนคุณยาย ชอบไปวัด เจ้าคณะจังหวัด จึงส่งไปประกวดนางงามประจำจังหวัด แม่เป็นคนขยัน เก่งเลขคณิตศาสตร์มาก

แม่เล่าว่า... ตอนเด็ก ครูยังไม่ได้อสอน แม่ก็ทำได้แล้ว จนครูให้ขึ้นไปเรียนอีกชั้น แม่เป็นนักศึกษา เป็นผู้หญิงที่ได้เรียนหนังสือถึงมัธยมปีที่ 6 เพื่อนแม่หลายคนเป็นครู แต่แม่ไม่ชอบ แม่จึงกลับมาทำงานช่วยพ่อ แม่ ค้าขาย เปิดห้องให้คนเช่า เรียนตัดเสื้อผ้า

แม่แต่งงานกับพ่อ 4 พฤษภาคม 2495 พ่อบอกว่า.. แม่เป็นสตรีอายุเกิน 20ปี มีความรู้มัธยม รูปร่างสมส่วน มีกิริยามารยาท พุดดี ไม่เหยียดหยามใคร ชอบทำบุญ และเป็นลูกนักปราชญ์ พ่อเลยขอแต่งงานด้วย พ่อแต่งงานกับพ่อ พ่อต้องกลับไปทำงานต่อที่กรุงเทพฯ แม่ต้องตามพ่อไปอยู่แถวบางกอกน้อย แม่ไปเป็นครูแถวหัวลำโพง อยู่ไม่นาน แม่ก็ลาออกเพราะไม่ชอบเป็นครู ไปค้าขายระยะหนึ่ง ต้องนั่งรถไฟไปซื้อของที่นครปฐม แล้วมาขายที่กรุงเทพฯ ตอนหลังแม่จึงมาทำงานกรมทางหลวงกับพ่อ ตั้งแต่ปี 2497 เป็นพนักงานบัญชี ตรงกับสิ่งที่แม่ชอบ และแม่ก็ทำงานจนเกษียณ

จำได้ว่า... แม่ทั้งทำงานและทำสวน ทำไร่ ทำนา เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกผัก ปลูกทุกอย่างที่กินได้ ขายของในสวนเพื่อส่งลูกเรียน แม่เลี้ยงลูก 9 คน... จนได้เรียนหนังสือทุกคน พวกเราต้องช่วยกันทำงานบ้านคนละอย่าง สองอย่าง อาหารการกินไม่ต้องซื้อ เก็บของในสวนมาทำอาหาร ผลไม้มีตามฤดูกาล ทั้งสวนกล้วย สวนมะม่วง สวนฝรั่ง เรียกว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว แม่มีที่ดินสะสมมาเรื่อยๆ เพราะแม่ชอบซื้อที่ดินด้วย จัดสรรที่ดินขายอีก แม่สอนเลขคณิตให้พวกเราทุกวันก่อนนอน และพาลูกสวดมนต์ก่อนนอนเมื่อมีโอกาส

แม่มีสุขนิสัยที่ดี ถึงแม้จะอยู่บ้านนอก แต่แม่ไม่เคยกินปลาร้าดิบ ไม่เคยใช้ผงชูรส แม่ไม่เคยเล่นหวย ไม่เคยเล่นการพนันชอบทำบุญ ไม่เคยดูหนัง ดูละคร จนบ้านเราตอนเด็กเราไม่มีทีวีดู ด้วยความอยากดูเราต้องไปดูบ้านญาติในวันเสาร์ อาทิตย์ แม้กระทั่งแม่เกษียณ.. แม่ยังแข็งแรง แม่ไปทำไร่นา สวนผสมให้ลูกหลานได้ไปพักผ่อนอย่างมีความสุขกับพ่อในบ้านปลายชีวิต

วันนี้แม่จากไปแล้ว ขอให้แม่ไปสู่สวรรค์ แม่จะอยู่ในใจของลูกเสมอ

คำไว้อาลัย จากลูกโหมง นางสาววาริรัตน์ แฝงสีคำ

แต่คุณแม่อานวยสุดที่รักของลูก

ลูกเป็นลูกคนกลาง เป็นผู้ที่อยู่ดูแลแม่ที่บ้านตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ขอบคุณแม่ที่ให้ชีวิต ให้การศึกษา ให้ความรู้สึที่ดีๆ ได้ตอบแทนบุญคุณแม่ทุกวันคืน

ลูกได้พูดคุยกับแม่ทุกวัน กินข้าวกับแม่ทุกวัน เป็นผู้คอยดูแลลูกๆ ของแม่คนอื่นรวม ทั้งครอบครัวที่มาเยี่ยมเยียนแม่ รู้ว่าแม่มีกำลังใจ มีความสุข เมื่อทราบว่าจะมีผู้มาเยือน ลูกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งได้เห็นแม่ที่ดูแลมาตลอดหลายสิบปี ได้เห็นวาระสุดท้ายชีวิตของแม่ในเวลาที่แม่จากไปอย่างสง่างาม สงบ ไม่เจ็บปวด แม่ไปอย่างผู้มีบุญโดยแท้ สมกับแม่ที่ได้เสียสละทรัพย์สมบัติ แบ่งปันให้กับผู้อื่น วัตถุประสงค์เพื่อสะสมบุญมาทั้งชีวิตของแม่ แม่แม่จะจากไป แม่ไม่ต้องห่วง ลูกจะคอยดูแลบ้านและต้อนรับพี่น้องและญาติที่มาเยี่ยมบ้านแม่แม่ จะไม่อยู่แล้ว และลูกจะต้องเข้มแข็ง และเป็นร่มเงา สร้างบ้านให้เป็นสถานที่อบอุ่นเหมือนกับที่แม่เคยทำและสอนโหมงมาทั้งชีวิต พี่น้องเราจะรักกัน และไม่ทิ้งกัน จะเฝ้าแม่ไปสู้อัน และกัน ตามคำสอนและแนวปฏิบัติที่แม่สอนมา

คำไว้อาลัย จากลูกเต่ง วงเดือน จินดาวัฒนะ

แม้ว่าแม่ผู้เป็นต้นแบบของชีวิตลูกได้จากไป แต่ความทรงจำที่แม่ได้เล่าได้สอนลูก ตั้งแต่เล็กจนโตยังเป็นต้นแบบที่เป็นแนวปฏิบัติที่ติดแน่นอยู่กับลูกๆ ของแม่เสมอ แม่ไม่ได้สอนอะไรจริงจัง แต่แม่ชอบเล่าชีวิต รูปแบบเรื่องราวต่างๆ ให้ฟังเพื่อลูกนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตที่ทันสมัยเสมอ

แม่ในความทรงจำของลูก แม่เป็นคนมัธยัสถ์ เกือบอม แม่เป็นคนแต่งตัวที่สวยงาม ลูกกาลเทศะเสมอ แม่บอกว่า ชุดไม่จำเป็นต้องเยอะเป็นแค่เครื่องห่อตัวกันร้อนหนาว อย่าไปฟุ่มเฟือย ใส่ซ้ำได้เสมอ อย่าไปอวดเรื่องภายนอก แต่เรื่องภายในที่สำคัญกว่า ลูกๆ ได้จดจำสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดี และวิธีการแนวทางการดำเนินชีวิตได้วางไว้ของแม่ในการตระหนักถึงรายละเอียดสำคัญกว่ารายรับ มีเงินพอจึงซื้อ ไม่มีหนี้สินติดตัว ทำให้ลูกรู้จักพอเพียง บริหารการเงินได้อย่างระมัดระวัง แบ่งส่วนในการจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวกระจายความสุขไปยังที่ผู้ที่อยู่กว่า เพื่อความสุข ความสำเร็จจะเกิดขึ้นและผู้ใกล้ชิดของเรา

แม่แม่จะจากไป จากการที่แม่เป็นคนที่เก็บออม แม่ได้เป็นผู้ให้กับชีวิตลูกๆทุกคน นอกจากการศึกษา ยังสร้างความมั่นคงด้านอื่นๆกับลูกๆมากมาย จนลูกๆทุกคนได้มีพลังในการสานต่อครอบครัวตนเองให้ยั่งยืนต่อไป

แม่ทำในทุกบทบาทในเวลาเดียวกันได้อย่างดี เป็นนักบริหารจัดการด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง แม่เป็นลูกที่ขยันหมั่นเพียร เป็นภรรยาที่แสนประเสริฐของพ่อ เป็นแม่ที่สุดยอดของลูก 9 คน เป็นผู้จัดการทุกอย่างตั้งแต่ลูกจนถึงช่วยดูแลมายังรุ่นหลาน แม่จึงเป็นศูนย์รวมดวงใจของลูกทุกคน

แม้ว่าแม่จะจากไป แต่ลูกๆก็จะรวมตัวเพื่อสร้างสัมพันธ์รักกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันรำลึกถึงแม่ และพ่อผู้วายชนม์ผู้สร้างชีวิตให้กับพวกเราทุกคนตลอดไป

ด้วยความอาลัยรักแม่ ขอส่งแม่ไปสู่สรวงสวรรค์

คำไว้อาลัย จากลูกโต้ง ภักดี แฝงสีคำ

แม่ในสายตาของผม แม่เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดด้วยสถานที่ทั้งวันและคืน ด้วยบ้านผมชีวิตผม อยู่ใกล้แม่ แม่เป็นที่พึ่งพาได้ทั้งยามทุกข์ สร้างความสุขให้กับชีวิตลูกๆเสมอมา บุญคุณนี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่าแม่อีกแล้ว ความอบอุ่น คำแนะนำ คำสอน คำตักเตือนทุกสิ่ง ถ้าลูกปฏิบัติได้แม่ครั้งที่แม่บอกกล่าว ชีวิตนี้คงยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมิได้ ผมได้เห็น ได้ใกล้ชิดแม่ ในวันที่สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต แม่จากลูกๆไปด้วยอาการสงบ ขอให้ดวงวิญญาณของแม่จงไปสู่สรวงสวรรค์ แม่ได้ทิ้งข้อคิดไว้ให้ลูกๆมากมายจะรักษาสິงดีๆ ที่แม่มอบให้ตราบชั่วชีวิต

ผมอยากจะทำบอกแม่ เรียกแม่ ให้แม่ได้ยินอีกว่า แม่ แม่ แม่ ผมรักแม่ครับ

คำไว้อาลัย จากลูกโป๊ะ ทรงศักดิ์ แฝงสีคำ

ภาพของแม่ในใจผม ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแม่ ตลอดชีวิตของผม

แม่ผู้มีพระคุณกับชีวิต เป็นหญิงแกร่งเข้มแข็ง มีมานะอดทน เป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ ใจบุญใจกุศล

แม่ดำรงตนอยู่ในสังคมรอบตัวด้วยความสุข ความมั่นใจ มีจิตสาธารณะเป็นอย่างยิ่ง

แม่เป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งทรัพย์สินสมบัติ คำแนะนำ ในการดำรงชีวิต

ภาพของแม่ คำบอกเล่าของแม่ การกระทำของแม่ ผมจะรำลึกและทำความดีต่อไป

ขอให้แม่ไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเถิด

คำไว้อาลัย จากลูกปู้ย ดร. รัชณี นามมาตย์

แต่คุณแม่อำนวยผู้เป็นที่รักของลูก

ดิฉันเป็นลูกสาวคนเล็กที่ได้พบกับแม่บ่อยๆเนื่องจากทำงานอยู่ไม่ไกลแม่ จึงได้พูดคุยกับแม่เป็นประจำ ในสายตาของลูกแม่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง ดูแลลูกทั้งจิตใจและความคิด ให้กำลังใจตลอดเวลาไม่ว่าจะปรึกษาในเรื่องใด แม่มีโทรศัพท์ประจำตัวหนึ่งเครื่อง ลูกจัดเตรียมไว้ให้เพื่อโทรติดต่อลูกๆ แต่แม่จะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้โทรหาลูกสาวคนเล็กเป็นประจำ เพราะแม่กดโทรออกเองได้แค่เบอร์เดียว บางครั้งแม่โทรถามด้วยความเกรงใจว่า แม่โทรมาเฉยๆไม่มีอะไรหอรอก ลูกอยู่ที่มหาสารคามแล้วใช่ไหม แม่จะรอฟังข่าวลูกตลอดเวลาด้วยความรักและเป็นห่วง..

ดิฉันมีวันนี้เพราะผู้หญิงคนนี้...แม่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของลูกเสมอ... ขอให้แม่ไปสู่สุคติ เทอญด้วยความรักแม่อย่างสุดซึ้ง

ในวาระสุดท้ายนี้ลูกทั้ง 9 คน ขอน้อมนำส่งแม่สู่สรวงสวรรค์และไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเถิด

ภาพงานแม่ 27-30 กันยายน 2559



๑๒ ตำนานชีวิต คุณแม่อำนวย แผงสีคำ



บุตร ธิดา คุณแม่อำนวย แผงสีคำ



หลาน คุณแม่อำนวย แผงสีคำ